

Luồng gió mới cho nông nghiệp phát triển



Nông dân huyện Hưng Hà tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nếu như năm 2016 Hưng Hà có 522 hộ TTRĐ với diện tích 626ha thì đến nay toàn huyện đã có trên 1.000 hộ TTRĐ với diện tích gần 2.550ha, chủ yếu trồng cây ăn quả, cây dược liệu, phát triển chăn nuôi và cây lúa hàng hóa... theo hình thức đầu tư, thuê lại của nông dân. Hầu hết các mô hình đều được đánh giá có hiệu quả cao hơn nhiều lần so với sản xuất thông thường khi chưa được TTRĐ.

Xã Hồng An là một trong những địa phương dẫn đầu thực hiện TTRĐ của huyện Hưng Hà. Hiện

toàn xã có 60 hộ tham gia với diện tích trên 160ha, cây trồng chủ lực là chuối tiêu hồng, bưởi diễm, táo..., doanh thu hàng năm đạt trên 300 triệu đồng/ha. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình hiện nay; đồng viên, khuyến khích nhân dân mạnh dạn gom, thuê ruộng để hình thành những mô hình sản xuất lớn. Tổ chức thực hiện thí điểm từ 1 - 2 mô hình ở từng thôn, sau đó nhân rộng ra toàn xã. Đồng thời, thành lập HTX sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xã Hồng An, xây dựng website để quảng bá sản phẩm, tạo thương hiệu cho địa phương, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Gia đình anh Bùi Đình Hiếu, thôn Việt Thắng, xã Hồng An mạnh dạn thuê hơn 5,5ha đất của 110 hộ dân thôn Mậu để xây dựng trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Anh Hiếu cho biết: Tôi thuê lại đất của các hộ dân trong thời gian 25 năm với giá 700.000 đồng/sào/năm và thuê thêm 10 lao động địa phương làm việc cho trang trại với thu nhập 4 - 5 triệu

đồng/tháng. Tôi trồng trên 2ha ổi, 3ha táo, chuối tiêu hồng và cam canh; diện tích còn lại nuôi 5.000 con gà và 300 con lợn thịt. Nhờ tập trung được ruộng đất nên thuận lợi khi đưa máy móc, khoa học kỹ thuật vào, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2020 đạt trên 2,5 tỷ đồng. Thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc xuất bán chậm hơn nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh tế.

Mô hình trồng bưởi diễm, na Đài Loan, ổi ru bi của gia đình anh Nguyễn Đức Khánh, thôn Nhuệ, xã

Chí Hòa có diện tích 3 mẫu anh thuê và mua lại của những hộ dân không cấy lúa trong thôn. Mỗi năm, từ mô hình này anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. Anh Khánh cho biết: Sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn sẽ giảm chi phí lao động, giống, phân bón... đồng thời việc đầu tư máy móc, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất thuận lợi, hiệu quả hơn, bảo đảm sản phẩm nông nghiệp sạch, đồng đều với chất lượng cao, tạo tiền đề cho chúng tôi tiếp tục xây dựng mô hình ngày càng phát triển.

Không chỉ phát triển cây ăn quả, cây hàng hóa, nhiều nông dân trong huyện còn mạnh dạn gom ruộng sản xuất lúa hàng hóa. Điển hình như anh Vũ Văn Tiến, thôn Dương Xá, xã Tiến Đức thuê lại 6 mẫu đất công điền và diện tích ruộng bỏ hoang của bà con trong thôn sản xuất lúa hàng hóa. Để phục vụ cho sản xuất, anh đã đầu tư mua các loại máy cày, máy rặt phân, máy phun thuốc sâu..., nhờ đó giảm được chi phí, ngày công mà hiệu quả kinh tế cao. Anh Tiến chia sẻ: Để tập trung được diện tích ruộng như hiện nay, tôi kết hợp với HTX DVNN vận động từng hộ dân có ruộng. Ban đầu nhiều hộ không có nhu cầu sản xuất nhưng tâm lý không muốn cho thuê lại. Sau một thời gian kiên trì vận động tôi mới thuê được diện tích gọn vùng, liền cánh. Xác định sản xuất lớn nên tôi chỉ lựa chọn những giống lúa hàng hóa như lúa Nhật, BC15 để gieo cấy và được bao tiêu sản phẩm ngay tại ruộng. Mỗi năm từ cây lúa tôi thu lãi trên 150 triệu đồng.

Những năm qua, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp của huyện Hưng Hà

tăng trưởng bình quân 3%/năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định và có hướng phát triển theo mô hình gia trại, trang trại. Các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ nét, nhất là việc ký hợp đồng trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Xác định TTRĐ là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có năng lực đầu tư sản xuất; phát triển các hình thức hợp tác liên kết phù hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN phát huy vai trò là cầu nối để người nông dân tiếp cận mô hình liên kết "4 nhà", sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hiện nay huyện đang tập trung xây dựng thương hiệu thanh long tai xanh, vỏ vàng (Kim long Phật hoàng) xã Hồng Minh; xây dựng thương hiệu các sản phẩm chế biến từ sen của HTX trồng sen Văn Đài, xã Chí Hòa... tạo luồng gió mới cho nông nghiệp phát triển bền vững, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương.

Có thể thấy, TTRĐ là chủ trương đúng, đúng, hợp lòng dân và được coi là "cuộc cách mạng" đối với sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Việc chuyển từ cách làm cũ sang cách làm mới là tiền đề để huyện Hưng Hà phát triển lợi thế sản xuất nông nghiệp vốn có.

THANH THÚY

Nghiệm thu mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm an toàn sinh học theo chuỗi liên kết



Nghiệm thu mô hình tại hộ chăn nuôi xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y vừa tổ chức nghiệm thu mô hình khuyến nông năm 2021 "Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm giống cao sản SHST53 an toàn sinh học theo chuỗi liên kết" tại hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Mô hình được triển khai tại 4 hộ thuộc 4 xã: Dương Hồng Thủy, Thái Thịnh, Thuận Thành (Thái Thụy) và Đông Trà (Tiền Hải) với tổng quy mô 10.800 con vịt giống thương phẩm cao sản SHST53, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% con giống, một phần chi phí vật tư (thuốc thú y, vắc-xin, thức ăn chăn nuôi...) đồng thời được tập huấn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn thành lập, vận hành tổ hợp tác liên kết chăn nuôi. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn hộ tham gia mô hình chăm sóc, phòng bệnh nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật.

Qua nghiệm thu mô hình, sau 7 tuần nuôi, vịt đạt trọng lượng trung bình 3,2kg/con, tỷ lệ sống đạt trên 95%. Với giá bán bình quân khoảng 42.000 đồng/kg, người chăn nuôi thu lãi từ 15.000 - 20.000 đồng/con vịt.

Kết quả thu được khẳng định giống vịt cao sản SHST53 có thời gian nuôi ngắn; tỷ lệ tiêu tốn thức ăn thấp; tăng trọng nhanh; có nhiều khả năng nhân rộng bằng phương pháp nuôi bán thả.

LƯU NGÀN

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH Hoàn thành sớm dự toán thu ngân sách



Đến nay, các thủ tục hải quan đều được Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện trên hệ thống điện tử.

Mặc dù còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2021 nhưng đến ngày 18/9 tổng thu ngân sách do Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện đã đạt 123,86% dự toán Bộ Tài chính với số thu đạt hơn 1.362 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong các chỉ tiêu thu ngân sách do Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện, nhiều chỉ tiêu có số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: thuế xuất khẩu đạt hơn 7,3 tỷ đồng, tăng 482%; thuế giá trị gia tăng đạt hơn 1.174 tỷ đồng, tăng 91%; thuế nhập khẩu đạt gần 138 tỷ đồng, tăng 28%. Ông Vũ Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách của Chi cục Hải quan Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Nhưng bằng các giải pháp hiệu quả và

kip thời, Chi cục đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do Chi cục luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Cục Hải quan Hải Phòng; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực trong việc kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn về làm thủ tục hải quan tại Chi cục, trong đó có một số doanh nghiệp mặc dù mới làm thủ tục hải quan tại Chi cục nhưng đã có số nộp ngân sách lớn như: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Kinh doanh sản phẩm khí, Công ty TNHH Flamingo Đông Châu, Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vịt muối G8, Công ty Cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh, Công ty TNHH Best Company... Đến nay, Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho hơn 340 doanh nghiệp, trong đó 220 doanh nghiệp làm thủ tục thường xuyên, phần lớn là các doanh nghiệp gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, chế xuất và các dự án đầu tư trên địa bàn với

tổng số tờ khai xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt hơn 50.000 tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.140 triệu USD.

Không chỉ tích cực kêu gọi các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Bình, với chủ đề năm 2021 "Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trong tất cả các lĩnh vực", ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Thái Bình đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc cơ chế xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định số 349/QĐ-HQHP ngày 8/2/2021 của Cục Hải quan Hải Phòng; tổ chức ký thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp với các doanh nghiệp mới đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục; đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền về các cơ chế, chính sách mới liên quan đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, triển cơ sở đó nâng

cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm và đóng góp của doanh nghiệp đối với nhà nước. Cùng với đó, Chi cục Hải quan Thái Bình còn triển khai vận hành tốt hệ thống thông quan tự động VINACCS/VICIS; tích cực cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan; đồng thời, chỉ đạo cán bộ, nhân viên hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan tại Chi cục. Đến nay, tất cả các thủ tục đều được Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện trên hệ thống điện tử, trong đó số tờ khai luồng xanh chiếm tới 90%. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi cục Hải quan Thái Bình đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, cửa tỉnh và khuyến cáo của ngành chuyên môn, từ đó bảo đảm mọi hoạt động của Chi cục diễn ra thông suốt, an toàn.

Mặc dù sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, trong những tháng cuối năm, Chi cục Hải quan Thái Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ số thu theo từng tuần, từng tháng; kiểm soát số nợ mới phát sinh, tăng cường công tác thu hồi nợ; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh các giải pháp thu hút các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại Chi cục; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp...

MINH HƯƠNG

Cây giống Hồng Việt

Những năm gần đây, xã Hồng Việt (Đông Hưng) được ví như "chợ hạt giống". Từ những vườn ươm, cây giống theo chân thương lái đến khắp mọi miền đất nước, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Về xã Hồng Việt đúng thời điểm các nhà vườn ươm hạt giống. Trên những vườn ươm, bà con tát bạt làm đất, đóng bầu, người chăm sóc cây giống, ươm mầm lúa giống mới, người đếm cây bán cho khách..., nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất. Tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng thương lái đến thu mua cây giống hạn chế nhưng không khi lao động, sản xuất vẫn tập nập.

Xã Hồng Việt có tổng diện tích đất nông nghiệp 482,8ha, đất canh tác có đặc điểm manh mún, nằm xen lẫn trong khu dân cư. Cách đây khoảng 20 năm, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đã đi đầu trong phong trào trồng hoa, cây cảnh. Đến nay, khoảng 120ha đất nông nghiệp trên địa bàn đã chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh và ươm cây giống. Trong đó, diện tích ươm cây giống những năm gần đây có xu hướng phát triển mạnh, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.

Thăm mô hình ươm cây giống của gia đình ông Hà Đình Tuyên, thôn Quán Thôn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô vườn ươm. Là một trong những hộ có diện tích ươm cây giống lớn nhất xã với 2 mẫu vườn, ông Tuyên chia sẻ: Để có được cây giống tốt, khỏe mạnh và bảo đảm chất lượng phải trải qua nhiều công đoạn, từ chọn đất, làm bầu, ươm hạt đến ghép mắt, mỗi công đoạn đòi hỏi người làm nghề có một kỹ thuật nhất định. Trung bình thời gian từ lúc ươm hạt đến khi xuất bán cây giống khoảng một năm. Tháng 7 - 8 âm lịch là thời điểm các nhà vườn bắt đầu

ươm hạt giống. Đến khoảng tháng 5 - 6 âm lịch năm sau thì tiến hành ghép mắt, đây là khâu quan trọng nhất. Mắt phải được mua ở những vườn cây ăn quả có chất lượng, to, khỏe, sạch bệnh. Hai tháng sau khi ghép mắt, cây giống có thể xuất bán cho thương lái. Thương lái đến Hồng Việt mua cây giống quanh năm nhưng số đông từ tháng 8 đến tháng 3 âm lịch hàng năm vì đây là thời điểm thích hợp để trồng cây.

Ngoài hoa, cây ăn quả, cây công trình, những năm gần đây, nhu cầu về cây phong thủy tăng cao, ông Tuyên còn mở rộng ươm bán cây phong thủy. Từ 2 mẫu vườn ươm, ông thu lãi trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 3 - 5 lao động với thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng.

Gia đình anh Vũ Minh Thuận, thôn Đông là một trong những hộ ươm cây giống có tiếng ở Hồng Việt. Hiện nay, diện tích vườn ươm của gia đình anh là 3 mẫu. Hơn 20 năm làm

nghề, anh Thuận chia sẻ: Nghề ươm cây giống không tốn nhiều chi phí song yêu cầu kỹ thuật cao, người trồng phải tỉ mỉ trong từng công đoạn và mỗi loại cây lại yêu cầu những kỹ thuật nhất định. Cả ngày chỉ ở ngoài vườn để ghép, chiết và chăm sóc cây, chẳng bao giờ hết việc. Nhà vườn cũng phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chọn được thời điểm lý tưởng ghép mắt cho cây, giúp tỷ lệ mất độ cao. Cách làm này không chỉ giúp cây giống tươi tốt, lá xanh đều, hạn chế sâu bệnh mà còn đáp ứng được nhu cầu về giống cây sạch bệnh của khách hàng. Để chủ động trong tiêu thụ, tôi mua sắm thêm ô tô, đưa cây giống đi các tỉnh.

Nhờ được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn ươm của gia đình anh Thuận luôn phát triển tốt, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh (Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An...), cung cấp

ra thị trường hàng chục vạn cây giống, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Hồng Việt cho biết: Những năm gần đây, cây giống Hồng Việt đã dần khẳng định được thương hiệu, theo chân thương lái đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Các loại cây giống được người dân Hồng Việt ươm trồng rất đa dạng như: cây ăn quả (cam, chanh, quýt, bưởi, táo Đài Loan, xoài, hồng xiêm, ổi, nhãn, mít Thái Lan...), các loại cây lấy gỗ, cây công trình, cây phong thủy... Để nghề sản xuất cây giống phát triển bền vững, hàng năm xã đều tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật ươm cây đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất.

NGÂN HUYNH



Mỗi năm vườn ươm của gia đình anh Vũ Minh Thuận, thôn Đông, xã Hồng Việt cung cấp ra thị trường hàng chục vạn cây giống.